



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด
ดังนี้

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา	สถานศึกษา	หมายเหตุ
๑	๑๒๙๐๘๐๑	นายชยพร เลหากุล	วิทยาศาสตร์	โรงเรียน บ้านป่าเส้า	

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก

๑. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียกตามลำดับที่
คัดเลือกได้ให้ครบตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี โดยให้ถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกนี้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ การแต่งกาย
ด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการสี kaki จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่ต้องทราบประกาศผลการคัดเลือก
หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ โดยให้นำเอกสารไปในวันรายงานตัว
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

/๓. จะบรรจุ...

๓. จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณสมบัติปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี รับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย อัตรา ๑๕,๘๐๐ บาท

๔. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะ
ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง นอกหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมียุทธศาสตร์ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง

๕. กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งรายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรายงานข้อมูลเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และเรียกข้อเท็จจริงใด ๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสุธีรัตน์ อริเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

เอกสารประกอบการรายงานตัว
เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

๑	สำเนาใบปริญญาบัตร	จำนวน ๒ ฉบับ
๒	สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)	จำนวน ๒ ฉบับ
๓	สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระเบียบแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (สำหรับผู้ที่มิได้หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๔	สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ครูสภาก่อให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง	จำนวน ๑ ฉบับ
๕	รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ แต่งเครื่องแบบปกติขาว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว (ระดับอินทราเน็ตช้อยพิกซ์ มีดอ ก ๓ ดอกพร้อมติดแพรแถบที่ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)	จำนวน ๑ รูป
๖	สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง/บิดา/มารดา/คู่สมรส(ถ้ามี)/บุตร (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗	สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง/บิดา/มารดา/คู่สมรส(ถ้ามี)/บุตร (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘	สำเนาสูติบัตรของตนเอง และบุตร (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๙	สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐	สำเนาทะเบียนสมรส,ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๑	ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒	ใบแสดงหมู่โลหิตฉบับจริง (ออกโดยคลินิก, โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓	สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔	ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สต.๔๓)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๕	หากมีการเสียชีวิตของญาติสายตรง(บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร) ขอสำเนาใบมรณบัตร	จำนวน ๑ ฉบับ
การเพิ่มข้อมูลภาครัฐ (เบิกจ่ายตรง)		
๑	สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง	จำนวน ๑ ฉบับ
๒	สำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดา	จำนวน ๑ ฉบับ
๓	สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๔	สำเนาบัตรประชาชน/สูติบัตรของบุตร (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๕	สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง	จำนวน ๑ ฉบับ
๖	สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา	จำนวน ๑ ฉบับ
๗	สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘	สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๙	สำเนาทะเบียนสมรสของตนเอง (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐	สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าของบิดา, มารดา (กรณียังมีชีวิตอยู่)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๑	สำเนาใบมรณบัตรของบิดา, มารดา (กรณีเสียชีวิต)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒	สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	จำนวน ๒ ฉบับ

หมายเหตุ ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ